



# สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

The Savings and Credit Cooperative of Royal Thai Police Headquarters Limited

อาคาร 5 ชั้น G สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 251 - 5315 - 20, 252 - 7436, 252 - 9110 โทรสาร ต่อ 705 - 706

ที่ สอ.ตร. 254/2561

๒ มีนาคม 2561

เรื่อง ข้อเท็จจริง อุดหนุนระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  
เรียน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด มีธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด นั้น

เพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ขอเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มีการทำธุรกรรมด้านกู้เงิน และรับฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2551 กว่า 10 ปี ที่ผ่านมาได้มีการชำระงวดเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินรับฝากให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด มาโดยตลอดไม่เคยผิดนัดชำระแม้แต่งวดเดียว ดอกเบี้ยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้รับจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเงิน 363,040,633 บาทเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ทอยยคืนต้นเงินกู้และเงินรับฝากแล้วคงเหลืออีกประมาณ 800 ล้านบาทเศษหรือคิดเป็น 3.16% ของสินทรัพย์ 27,000 ล้านบาทที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด มีอยู่ แม้ปัจจุบันที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มีปัญหาการบริหารงาน นายทะเบียนสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องกรณีปล่อยกู้ให้กับสมาชิกเป็นเงิน 2,000 ล้านบาทเศษ เพื่อนำเงินไปจัดทำโครงการบ้านจัดสรรอาลีบาบาเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก (คลิป VDO ที่แนบ) ตามที่ได้รับอนุมัติโครงการและวงเงินกู้ยืมจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 แต่กลางปี 2559 ถูกนายทะเบียนสั่งระงับพร้อมกับให้เรียกคืนเงินกู้ และดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการที่มีการปล่อยกู้ผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้มีการประสานและติดตามสภาพปัญหาของ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ แล้วเห็นว่าปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกำลังได้รับการแก้ไขทั้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินการของ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ชุดปัจจุบัน โดยในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จะนำหลักทรัพย์ของโครงการบ้านจัดสรรข้างต้นมาค้ำประกันเงินกู้และเงินฝากให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้เพิ่มเติมจากค้ำประกันเดิมของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโครงการโดยบริษัท เพ็ชรสยาม แอปพรอส จำกัด มีทั้งสิ้นจำนวน 2,312,721,550 บาท นอกจากนี้ยังมีหนังสือยืนยันจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ว่าสภาพคล่องที่มีอยู่มีความสามารถจ่ายคืนหนี้และดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท

(วิโรจน์ สัตยสันต์สกุล)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด